

Một Chim Thỏ R

Tác Giả: Nguyán Viát Tân

Thứ Bảy, 23 Tháng 7 Năm 2011 11:30

Cách đây hơn sáu năm, tôi có viết một chuyên về một chim.



Tôi không gì, hoá ra tôi làm một con chim trĩ Pheasant đã gặp một môn treo trên tường, màu sắc rất đẹp. Tôi thì tôi, nhưng đâu có gì mà làm.

Tháng bảy năm 2011, có một người, toàn nước Mỹ, nhưng là công đồng VN thì nào đồng om xòm về một bà VN mới 48 tuổi, một chim ông công Mỹ mà quăng vào máy xay cho "Đáng đời ông ta".

Tôi Viết Báo loan tin này một cách bình thường nhưng một số báo khác thì khai thác kỳ hơn.

Trong một Tòa soạn & Bên dưới trên báo Người Việt, có đăng lời của một đồng chí ký tên là Hung Le như:

- Xin đồng bạn đồng tin tức ("Phân người Việt có 'của quý' của chúng, bỏ vào máy xay," báo Người Việt ngày 13 tháng 7.) Tôi chắc chắc tin này quý vị lấy từ báo dòng chính, mà không có nguồn nào nói bà này người Mỹ gốc Việt. Chắc vì bà có khuôn mặt Á Đông và tên đệm là Kieu quý vị không thể cho rằng bà là người Việt Nam. Làm ơn, ráng giới thiệu đồng chí báo chí (nếu có) và chờ thông tin thôi, đồng phóng tác, suy đoán, hay thì hơn nữa là bỏ đồng.

Người Tòa soạn trả lời như sau:

-Xin cảm ơn quý đồng chí Hung Le đã góp ý. Tuy quý đồng chí "chắc chắc tin này quý vị lấy từ báo dòng chính" nhưng thật ra không phải là vậy. Tin này báo Người Việt nhận được từ thông cáo của Bên Lý Cựu Cựu Cam, và sau đó phóng viên Hà Giang đã đến tận nơi lấy ra video, phỏng vấn hàng xóm và người quen biết hai ông bà này. Họ sống bà Catherine Kieu trong nhà giam Orange County Jail ghi rõ "race" của bà Catherine Kieu là "Vietnamese."

Tôi Viết Đông sống ra ngày 7/13/2011 thì đưa thêm chi tiết:

- Người bạn 48 tuổi này tên là M. sống 7 năm và trong hồ sơ còn có tên là Trần Quốc Anh.

Nhưng vậy thì chắc chắn Kieu nhi là người Việt chúng ta rồi. Hết cái.



Tóm gọn các tin tức thì chúng ta để lại những bài sau:

Vào lúc 9g tối ngày 7/11/2011 một người đàn bà gọi 911, cảnh sát tìm căn nhà trên đường Flower thành phố Garden Grove thì thấy nạn nhân là một người đàn ông 51 tuổi (sau này họ xác định là ông ta 60 tuổi) bị trời chui vào gối, họ bắt đầu mổ máu. Người đàn bà khai tên Catherine Kieu Becker nói: He's deserved it.

Bà ta bắt bắt giam vì nghi ngờ: Đu đủ, bọ hành, làm nguy hiểm đến tánh mạng người khác, giam giữ trái phép ...

Theo báo chí, cảnh sát không tìm thấy nạn nhân, bà ta có thể bắt tù lên đến chung thân.

Báo chí còn cho biết, tuy bà qua Mỹ đã bảy năm, nhưng họ mời họ vào ngày Dec. 29 năm 2009.

Ngay sau đó, cảnh sát người Việt tại Little Saigon ai cũng truy tìm nhau cái tin kinh khủng này. Mọi người đều kêu than tức giận. Họ ra ông nào lúc đi ngủ cũng nằm xem. "Cho chết ăn".

Người thì kêu gọi Kiêu hãnh, người thì đòi thay chế Anh hùng bằng chế Nô hũ.

-Người bệnh thì cho rằng phải phải mình tay nghề vậy mới trở lại cảnh sát thì ông đàn ông cả chế. Nó về VN rồi qua đây, hành hạ con người ta cho đáng để tin bắt gao. Phải làm gì cho người khác coi đó mà chế.

-Người chế thì nói đàn bà gì đó họ không. Con cháu họ ra tay quá nặng, họ thì ai mà dám làm con gái VN chế.

Đi đi nhà anh Nam bên tôi, có ông Mợ goá vợ, nhìn thấy cảnh ông bên tôi để lại cảnh quá đi, ông bèn anh làm mình cho một người và chính người đó, nhưng chuyển kinh khủng kia xảy ra thì thì hai, thì sáng thì ba ông qua gõ cửa sấm, nói thôi anh khỉ làm cái sấm mai mình kia nhen, tôi hãi quá.

Bây giờ cuộc điều tra chế xong, chế biết người phải này sẽ bắt tuyên án như thế nào, nhưng ta thì tìm hiểu xem đã có án lệ nào (cố gắng chế) trong quá khứ hay chế (?).

Có chế:

-Chuyện xảy ra năm 1993 cho John W. Bobbitt sinh năm 1967. Cô vợ là Lorena người Nam Mỹ sinh năm 1970. Nhân lúc say rượu li bì, anh ta bắt vợ theo cửa quý và quăng ra ngoài đường. Cũng may hôm đó trời có tuyết nên khi anh gọi 911 thì lính cứu hộ đã tìm được nó, đem vào nhà thiêu hủy luôn cho anh. Nếu nó không được xử lý như vậy thì khó lòng mà cuộc đời người được thành công tốt đẹp như thế.

Khi ra tòa, người vợ khai đã bắt chế hành hạ lúc ăn cơm như kiêu hãnh; khi vợ có bệnh thì bắt đi phá thai. Nhưng họ khai chế cô ta đáng tin cậy vì có nghi ngờ người làm chế. Còn vợ họ ông chế thì họ khai tin họ bắt chế, đến nay Công Tố Viên, Bộ Tư pháp Đoàn và Quan Tòa đều không còn tin anh ta chế.

Một Chim Thót Rối

Tác Giả: Nguyễn Việt Tân

Thứ Bảy, 23 Tháng 7 Năm 2011 11:30

biến thành "thái giám", khi đến c nhà báo hỏi thăm bnh tình, thì ông ta tti (sao l th nh) tr li các câu hỏi, và nói đây là chuyện cá nhân nên không c nói nh u.

Cũng nên bi t rng ông này sui h n anh chàng Bobbitt nh u, vì c a quý đã b máy xay rác làm t a l a ra r i, đâu còn c u g đ c. V y mà ông ta v n có v tti, bình tĩnh khi TV phng v n. Qua hình nh trên TV, trên báo, th t khó bi t đôi uyên ng Việt-M này ai kh h n ai, nhng ch c ch n là c hai cùng kh .

Mang chuyện kh c a ng i ra mà bàn lui bàn ti e cũng b t nh n. Thôi thì xin chúc lành c hai.